



เสริมความรู้คู่ความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

ชาวประชาสัมพันธ์...เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

<http://www.prachincity.go.th>

<http://www.facebook.com/prachincity>

ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2555

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตามมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพรู้ไว้ให้บริสุทธิ์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย



วันมหิดล

24 กันยายน

ปักหมุด.....



ในช่วงสถานการณ์ที่พวกเราต้องเผชิญกับสภาวะน้ำที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ กำลังใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องมี แน่นนอนอาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจและสภาพที่อยู่ต่อหลายๆ ท่าน แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพร้อมจะเตรียมรับและแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้นโดยเร็ว และในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี “ทรัพย์สินหาใหม่ได้ แต่พลังใจต้องมีอยู่”



นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้อำนาจการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล โดยให้จัดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีและเสริมแนวป้องกันตลอดแนวแม่น้ำปราจีนบุรี



นายทศพล พินิจธนาภาคย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมและจุดสูบน้ำ โดยเร่งให้เสริมกระสอบทราย คันกั้นน้ำ ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมถึงและเขตชุมชน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55



นายมนตรี เกิดจิว(ปลัดเทศบาล) และนายสุกิจ เทพประสิทธิ์ (รองปลัดเทศบาล) ออกตรวจสอบการแก้ปัญหา น้ำท่วม บริเวณวัดแก้วพิจิตร โดยให้เสริมกระสอบทรายและเร่งสูบน้ำ ระบายออกสู่อ่างน้ำปราจีนบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้โบราณสถานเกิดความเสียหาย (21ก.ย.55)



นายทศพล พินิจธนาภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในงานพิธีรับพระราชทาน เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ ชุมชนไทยวิเชียร



นายมนตรี เกิดจิว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวัยใสไกลเอดส์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 และ 4 ชั้น ม.2-3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย.55 ณ โรงแรมโซเฟีย



นายบรรเจิด พุกษะศรี
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด
งานรณรงค์ปั่นจักรยานออกกำลังกาย
ด้วยใจลดโลกร้อน **Car Free Day**
ปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.55
ณ สนามเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย
และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน



กองสาธารณสุขฯ ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และ โครงการส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน 3Rs เมื่อวันที่ 10 ก.ย.55 ณ อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมจะดำเนินการต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชน นักเรียนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้



โครงการชุมชนสุขภาพดี
เพื่อให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธีและการวัดความดันโลหิตให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.55 ณ ชุมชนบ้านกลางใต้

กองสาธารณสุขฯ
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ให้คำแนะนำการรับประทานยาให้ครบ และติดตามเด็กในชุมชนที่รับวัคซีนไม่ครบ ให้มารับวัคซีนให้ครบ

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ออกรณรงค์ใส่ทรายอะเบทในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 17 ก.ย.55



โรงเรียนของเรา



นายบรรเจิด พุกษะศรี รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะครูเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ก.ย.55 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 และ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ณ โรงเรียนเทศบาล 2



นายมนตรี เกิดจิว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.55 ณ โรงเรียนเทศบาล 2



โรงเรียนเทศบาล 2 จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับประถม-มัธยม ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.55 ณ วัดหลวงปริชากุล